

Số: 68/LĐLĐ

Long Biên, ngày 24 tháng 6 năm 2021

V/v triển khai một số nhiệm vụ cấp bách  
phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới.

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Thực hiện văn bản số 362/LĐLĐ ngày 31/5/2021 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về tiếp tục duy trì thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; văn bản số 1166/UBND-YT ngày 26/6/2021 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận trong tình hình mới; Ban thường vụ LĐLĐ Quận đề nghị Ban chấp hành CĐCS tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao, các doanh nghiệp có tập trung đông CNLĐ làm việc. Tuyên truyền đến đoàn viên, NLĐ khi tham gia sử dụng các dịch vụ được UBND thành phố cho phép mở cửa trở lại từ 0h00 ngày 22/6/2021 phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

2. Rà soát, nắm chắc tình hình, lập danh sách người lao động từ các địa phương khác trở về Hà Nội, trong đó lưu ý người từ các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh và thành phố Đà Nẵng để quản lý, giám sát chặt chẽ. Khuyến cáo toàn bộ đoàn viên, người lao động chỉ di chuyển qua các địa phương nêu trên trong trường hợp thực sự cần thiết, thực hiện đầy đủ thông điệp “5K” và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm việc khai báo Y tế online trên website <http://tokhaiyte.vn> và các ứng dụng NCOVI trong vòng 24h khi từ các địa phương khác quay trở về địa bàn Quận.

3. Phối hợp chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động chỉ đạo để hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của các Tổ An toàn Covid-19 trong các doanh nghiệp. Định kỳ hàng tuần tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc (theo hướng dẫn số 11 của LĐLĐ Quận). Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nơi ăn ở của người lao động.

4. Thực hiện nghiêm phương châm “5k + vắc xin” và tích cực ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch. Phòng ngừa chủ động, tích cực, phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly nhanh, ổn định tình hình. Tổ chức thành công mục tiêu kép, vừa đảm

bảo an toàn, nâng cao sức khỏe người lao động, vừa đảm bảo phát triển hoạt động kinh tế; tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức các hội nghị, cuộc họp có tập trung đông người.

5. Khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan Y tế để được khám, điều trị. Kịp thời phản ánh, báo cáo tình hình đoàn viên, NLD trong trường hợp nghi nhiễm, nhiễm bệnh, các trường hợp F0, F1, F2 hoặc đi từ vùng dịch về Liên đoàn Lao động quận Long Biên để nắm tình hình báo cáo Quận, Thành phố.

Ban thường vụ LĐLĐ Quận đề nghị Công đoàn cơ sở nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và kịp thời thông tin, phản ánh khó khăn, vướng mắc về LĐLĐ Quận để tổng hợp, báo cáo Quận, Thành phố xem xét, giải quyết.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP, TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thị Thu Hằng**